



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๑๓๙

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

๑- ๕,

(นางสาวรณช สยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ISSN : 085-9143

Ins. 0-2621-0708 Insสาร. 0-2621-0707-8

กรุงเทพฯ ดุจดาราเมืองฟ้าเมืองศูนย์กลางการปกครอง

วัด วังงามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย



ติดตามข่าวกรุงเทพมหานครได้ที่ www.prbangkok.com, www.bangkok.go.th, [twitter/pr_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok), [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

ฉบับที่ 75/2564 วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

ข่าวผู้บริหาร

- 30 เม.ย. กทม.เปิด Hospitel แห่งใหม่ รับผู้ป่วยโควิด-19
- กทม.ตรวจเชิงรุกผู้ติดเชื้อโควิด-19 เขตคลองเตย
- ผู้ว่าฯ อัศวิน วางศิลาฤกษ์บ้านพักผู้สูงอายุ "บ้านสะแกงาม กรุงเทพมหานคร"
- กทม.ลดความแออัดในสถานพยาบาล ยกระดับป้องกันโควิด-19
- เลื่อนมาตรการส่งเสริมการค้าขายในตลาดนัดจตุจักร ลดความเสี่ยงแพร่ระบาดโควิด-19

ข่าวสำนักงานเขต

- ประเวศแจ้งเลื่อนรับรายงานตัวทหารใหม่ประจำการพลัดที่ 1/64
- ตลิ่งชันแนะทิ้งหน้ากากอนามัยให้ปลอดภัยกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
- บางนาคัดเวลาดึงของเหลือใช้ น้ดเวลาเก็บขยะขึ้นใหญ่
- หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด
- ประเวศป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุง

สิ่งสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คือ ความร่วมมือของประชาชน ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการร่วมรับประทานอาหารกับบุคคลอื่น หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำ และสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือแอลกอฮอล์สเปรย์ สวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำ โดยเฉพาะเวลาอยู่ในแหล่งชุมชน งดการรวมกลุ่มจัดกิจกรรม และการเดินทางไปยังพื้นที่ กำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลให้พ้นระยะการส่งต่อเชื้อโรค

ข่าวผู้บริหาร**30 เม.ย. กทม.เปิด Hospitel แห่งใหม่ รับผู้ป่วยโควิด-19**

(29 เม.ย. 64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) แห่งใหม่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักงานการแพทย์ผู้บริหารเขตบางกะปิ ร่วมลงพื้นที่ที่ตรวจเยี่ยม ณ โรงแรม บ้านไทย นูทีค ถนน รามคำแหง เขตบางกะปิ

สำหรับหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) โรงแรม บ้านไทย นูทีค อยู่ในความดูแลโรงพยาบาลตากสิน สำนักงานการแพทย์ กทม. เปิดให้บริการเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยจะให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 300 ราย ลักษณะโดยทั่วไปเป็นอาคารห้องพัก 2 อาคาร มีห้องพักทั้งหมด 160 ห้อง ในส่วนของห้องพักมีทั้งห้องพักสำหรับผู้ป่วยที่พักรักษาและพักรักษา มีการจัดทีมแพทย์กู้ชีพฉุกเฉินให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมรถกู้ชีพฉุกเฉินมีศักยภาพในการนำส่งโรงพยาบาลในเวลาไม่เกิน 15 นาที มีเครื่องเอกซเรย์ปอดในกรณีผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนหรืออาการแย่ลง มีทีมแพทย์และพยาบาลตรวจประเมินอาการพร้อมให้การแนะนำรักษาผ่านระบบ Telemedicine โดยโรงพยาบาลตากสิน รวมทั้งให้คนไข้รายงานสุขภาพประจำวันผ่านเว็บไซต์สุขภาพประจำวัน CovidTrackerTAKSIN HOSPITEL จัดทำโดยบริษัท ฟริชชั่นไดเอทซ์ จำกัด ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยระบบดังกล่าวจะมีระบบติดตามผู้ป่วยด้วย GPS สามารถบันทึกตำแหน่งผู้ป่วยขณะกักตัว สามารถบันทึกข้อมูลสุขภาพรายวัน วันละ 3 เวลา และสามารถแชทหรือวีดีโอคอลกับบุคลากรทางการแพทย์ได้ ทั้งนี้เมื่อผู้ป่วยเข้าพักภายในห้องจะมีเอกสารแนะนำขั้นตอนปฏิบัติตัวให้ผู้ป่วยได้ทำการศึกษาและทำความเข้าใจ อาทิ การปฏิบัติตัว การวัดอุณหภูมิ การวัดออกซิเจนในเลือด และวิธีการใช้งาน CovidTrackerTAKSIN HOSPITEL เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารในการช่วยสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในด้านความปลอดภัยอีกด้วย ซึ่งหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) โรงแรม บ้านไทย นูทีคพร้อมเปิดบริการรับผู้ป่วยในวันที่ 30 เม.ย. นี้

ทั้งนี้ โรงแรม บ้านไทย นูทีค เปิดให้บริการเป็นสถานกักตัวของรัฐ หรือ State quarantine (SQ) มาเป็นระยะกว่า 1 ปี สามารถปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานที่กำหนดได้เป็นอย่างดี และไม่พบว่าเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงแรมติดเชื้อโควิดแต่อย่างใด ประกอบกับโรงแรมแห่งนี้ผ่านการประเมินเกณฑ์มาตรฐานให้เป็น Hospitel เรียบร้อยแล้ว

----- (ทีมข่าว....สปส. รายงาน)

กทม.ตรวจเชิงรุกผู้ติดเชื้อโควิด-19 เขตคลองเตย

(29 เม.ย. 64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากการติดตามผลความก้าวหน้าการตรวจเชิงรุก Active case finding โดยรถพระราชทานตรวจเชื้อซิวิตริบัยเพื่อหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 และวิเคราะห์ผลโดยรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษพระราชทาน (Express analysis mobile unit) บริเวณพื้นที่วัดสะพาน และชุมชน 70 ไร่คลองเตย เขตคลองเตย ในขณะนี้บริเวณชุมชน 70 ไร่ เขตคลองเตยดำเนินการตรวจไปแล้ว 436 ราย พบผลติดเชื้อ Positive จำนวน 21 ราย และบริเวณวัดสะพานดำเนินการตรวจไปแล้ว 489 ราย พบผลติดเชื้อ Positive จำนวน 29 ราย ซึ่งกรุงเทพมหานครจะดำเนินการสอบสวนโรคพร้อมประเมินอาการผู้ป่วยเพื่อส่งเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป

ทั้งนี้กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนออกจากสถานทุกครั้งที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 20,000บาท นอกจากนี้ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคและมาตรการป้องกันสุขอนามัยส่วนบุคคล (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะ เพื่อป้องกันการติดต่อของโรคจากบุคคลไปสู่บุคคล เนื่องจากตอนนี้มีการกระจายของเชื้อเป็นวงกว้างทำให้ต้องป้องกันตนเองโดยใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่กับผู้อื่นและเน้นย้ำวิธีสวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าอย่างถูกวิธีโดยปิดหน้ากากอนามัยให้คลุมจมูกและปาก ทดสอบว่าด้านบนของหน้ากากอนามัยแนบกับแนวสันจมูกเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 และเชื้อโรคต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

----- (ชลธิชา....สปส. รายงาน)

ผู้ว่าฯ อัศวิน วางศิลาฤกษ์บ้านพักผู้สูงอายุ “บ้านสะแกงาม กรุงเทพมหานคร”

(29 เม.ย. 64) เวลา 08.32 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ บ้านพักผู้สูงอายุ “บ้านสะแกงาม กรุงเทพมหานคร” โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักงานโยธา สำนักงานพัฒนาสังคม สำนักงานเขตคลองสามวา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ บ้านพักผู้สูงอายุ บึงสะแกงาม เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานครได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางด้านการแพทย์ ตลอดจนการดูแลผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันหาพื้นที่ที่จะสามารถสร้างบ้านพักคนชราเพิ่มเติม ให้กระจายครอบคลุมทุกมุมเมือง พร้อมทั้งจัดรูปแบบการบริการให้ครบวงจร ซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีบ้านพักผู้สูงอายุ ในการดูแล 1 แห่ง คือ บ้านบางแค 2 เขตบางแค รองรับผู้สูงอายุได้เพียง 140 คน สำหรับพื้นที่ก่อสร้างบ้านพักผู้สูงอายุ “บ้านสะแกงาม กรุงเทพมหานคร” ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอุทิศจากนางบุญสมสุข จารุวัฒน์ เนื้อที่รวม 32-1-16 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณ บึงสะแกงาม แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา ทำเลที่ตั้งมีความเหมาะสมในการก่อสร้างบ้านพักผู้สูงอายุแห่งใหม่ เนื่องจากการคมนาคมสะดวกสามารถใช้เส้นทางได้ทั้งถนนมิตรไมตรี ออกสู่เขตหนองจอก หรือเส้นทางถนนนิมิตใหม่ ออกสู่เขตมีนบุรีได้ ประกอบกับที่ตั้งอยู่ห่างจากโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี 12 กิโลเมตร และห่างจากศูนย์บริการสาธารณสุข 64 สาขาทรายกองดินใต้ 3 กิโลเมตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักงานโยธาออกแบบโครงการบ้านพักผู้สูงอายุบึงสะแกงาม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงการตั้งอยู่ในที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียวลาย) ซึ่งกำหนดให้สร้างอาคารได้สูงไม่เกิน 12 เมตร จึงได้ออกแบบให้เหมาะสมกับข้อกำหนดดังกล่าว และสภาพแวดล้อม ภายใต้แนวคิด การสร้างความสุขให้ผู้สูงอายุในบั้นปลายชีวิต ด้วยวิถีธรรมชาติบำบัด แนวความคิดในการวางผัง แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนสาธารณะ ได้แก่ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข และลานจอดรถยนต์ ส่วนกึ่งสาธารณะ ได้แก่ อาคารอำนวยการและอาคารฝึกอาชีพ อาคารศูนย์อาหาร สวนสุขภาพ อาคารกายภาพบำบัด ธาราบำบัด และส่วนที่พักอาศัย ได้แก่ บ้านพักอาศัย อาคารบริการและพักอาศัยเจ้าหน้าที่ และอาคารกิจกรรม

สำหรับบ้านพักอาศัย ได้ออกแบบใน 2 ลักษณะ คือ Type A สามารถเข้าพักได้ 8 คน บ้านพัก 1 หลัง พื้นที่ 105 ตร.ม. (ห้องละ 52.5 ตร.ม.) โดย 1 หลัง แบ่งเป็น 2 ห้องใหญ่ นอนได้ห้องละ 4 คน ห้องน้ำ 1 ห้อง มีสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ราวจับภายในห้องน้ำ ส่วนบ้านพักอาศัย Type B สามารถเข้าพักได้ 14 คน บ้านพัก 1 หลัง พื้นที่ 275 ตร.ม. (ห้องละ 40 ตร.ม.) โดย 1 หลัง แบ่งเป็น 7 ห้องใหญ่ นอนได้ห้องละ 2 คน ห้องน้ำ 1 ห้อง มีสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ราวจับภายในห้องน้ำ แผนการก่อสร้างเฟส 1 ดำเนินการปรับภูมิทัศน์โดยรอบ ก่อสร้างอาคารศูนย์อาหารเพื่อใช้เป็นศูนย์อาหาร อาคารอำนวยการและศูนย์ฝึกอาชีพชั่วคราว ก่อสร้างบ้านพัก Type A ทำคันดิน และคูน้ำรอบโครงการ ขุดบ่อน้ำ ก่อสร้างถนนทางเข้าโครงการ ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นแนวรั้วโครงการ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบสุขาภิบาล ส่วนแผนการก่อสร้างเฟส 2 ดำเนินการก่อสร้างบ้านพัก Type A เพิ่มเติม ก่อสร้างบ้านพัก Type B ก่อสร้างอาคารกิจกรรม ก่อสร้างอาคารบริการและพักอาศัยเจ้าหน้าที่ ก่อสร้างอาคารอำนวยการและอาคารฝึกอาชีพ ก่อสร้างอาคารกายภาพบำบัด ธาราบำบัด ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ปรับภูมิทัศน์โครงการ สร้างลานจอดรถ ปัจจุบันสำนักงานโยธา ได้เข้าพื้นที่ดำเนินการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานได้ 2 เดือน เนื่องจากที่ดำเนินการ ประกอบด้วย ขุดสระน้ำที่ 1 แล้วเสร็จ และ นำดินไปถมพื้นที่แปลงก่อสร้าง และอยู่ระหว่างการขุดสระที่ 2 เนื่องจากขณะนี้ร้อยละ 10 รวมทั้งได้ดำเนินการทำถนนด้านหน้า และถนนบริเวณก่อสร้างเฟส 2 ให้กว้างขวางเพื่อเพิ่มความสะดวกในการก่อสร้าง

ในโอกาสนี้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบเงินจากนางสาวเบลล่า ราณี แคมเปญ จำนวน 500,000 บาท เพื่อร่วมสมทบทุนการก่อสร้างบ้านพักผู้สูงอายุ “บ้านสะแกงาม กรุงเทพมหานคร” ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร ได้เปิดรับบริจาคให้ผู้มีจิตศรัทธาได้สนับสนุนการดำเนินโครงการทั้งการสนับสนุนเงินหรือวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง บ้านพักอาศัยแบบ Type A สามารถเข้าพักได้ 8 คน ราคาหลังละ 2.6 ล้านบาท บ้านพักอาศัยแบบ Type B สามารถเข้าพักได้ 14 คน ราคาหลังละ 5 ล้านบาท และอาคารอื่นๆ โดยผู้บริจาคจะได้รับการจารึกชื่อไว้ที่อาคาร ขณะนี้มีผู้แจ้งความประสงค์สนับสนุนเงินเพื่อก่อสร้างพักบ้านคนชรา Type A และอาคารศูนย์อาหารแล้วบางส่วน สำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนโครงการจัดสร้างบ้านผู้สูงอายุบึงสะแกงาม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ บ้านบางแค 2 โทร. 0 2455 6318 และ 0 2455 6294

(จิรัฐคม...สปส. รายงาน)

กทม.ลดความแออัดในสถานพยาบาล ยกกระดับป้องกันโควิด-19

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมยกกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กทม. ที่มีผู้เข้ารับบริการจำนวนมากในแต่ละวัน ทั้งยังเป็นหน่วยตรวจคัดกรองโควิด-19 ทำให้ รพ.เป็นสถานที่เสี่ยงสัมผัส จึงได้ลดการทำหัตถการและการผ่าตัด จำกัดการให้บริการต่างๆ และงดเยี่ยมผู้ป่วยใน สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคงที่และมีนัดติดตามอาการสามารถโทรศัพท์แจ้งเลื่อนนัด หรือใช้บริการพบแพทย์ผ่านโทรเวชกรรมผ่านแอปพลิเคชัน “MorBMA-หมอ กทม.” เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล นอกจากนี้สำนักการแพทย์ยังได้เพิ่มช่องทางการรับยาของผู้ป่วยผ่านทางไปรษณีย์ ร้านยาใกล้บ้าน หรือรับยาที่จุดบริการ Drive Thru (เฉพาะ รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ)

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครได้วางแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในกลุ่มผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2 ที่มีลักษณะแบบพักอาศัยอยู่ประจำ 24 ชั่วโมง โดยงดการจัดกิจกรรม การศึกษาดูงาน การฝึกภาคปฏิบัติงานจากหน่วยงานและบุคคลภายนอกในบ้านผู้สูงอายุบางแค 2 ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 เม.ย. 64 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกันได้แจ้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งมีแนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มขึ้นให้ผู้สูงอายุ บุคลากร และบุคคล ภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการในบ้านผู้สูงอายุบางแค 2 รับทราบ รวมถึงกำชับเจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 พร้อมทั้งทำความสะอาด (Big Cleaning) บริเวณอาคารสำนักงาน ห้องอาหาร ห้องกายภาพบำบัด ศาลาธรรม ห้องพักผู้สูงอายุ ตลอดจนพื้นผิวสัมผัสเป็นประจำ อีกทั้งไม่อนุญาตให้ผู้สูงอายุออกนอกบ้านบางแค 2 ยกเว้นการเดินทางไปพบแพทย์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อในผู้สูงอายุ

อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 หรืออยู่ระหว่างกักตัว ควรปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่ระบาดกับคนรอบข้าง ได้แก่ ควรอยู่ในห้องแยกต่างหากที่อากาศถ่ายเท ไม่ใช้พื้นที่ส่วนรวม รักษาระยะห่างจากคนอื่นในครอบครัวอย่างน้อย 1 เมตร เลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน ควรใช้ภาชนะส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดเครื่องใช้และห้องต่างๆ ใช้น้ำร้อน 60-90 องศา ร่วมกับน้ำยาซักผ้าปกติในการซักผ้า สวมถุงมือทุกครั้งในการทำทำความสะอาดและล้างมือทั้งก่อนและหลังทำความสะอาด หากต้องใช้ห้องน้ำร่วมกัน ควรปิดฝาชักโครกทุกครั้งก่อนกดน้ำชำระ แยกขยะ เช่น ถุงมือ กระดาษชำระ หน้ากากอนามัย และทำเครื่องหมายติดป้ายไว้ว่า “ขยะติดเชื้อ” หากมีอาการไม่พึงประสงค์สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนสุขภาพสำนักการแพทย์ 1646 ตลอด 24 ชั่วโมง

(ชลธิชา...สปส. รายงาน)

เลื่อนมาตรการส่งเสริมการค้าขายในตลาดนัดจตุจักร ลดความเสี่ยงแพร่ระบาดโควิด-19

(28 เม.ย. 64) นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร กำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการค้าขายของผู้ค้าตลาดนัดจตุจักร ดังนี้ 1. ให้ผู้ค้าแผงค้ากึ่งถาวรสามารถทำการค้าในวันธรรมดา คือ ในวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี จนถึงเวลา 18.00 น. 2. ในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ค้าขายในแผงค้าได้จนถึงเวลา 22.00 น. เว้นวันจันทร์ที่ห้ามทำการค้า เพื่อทำความสะอาดพื้นที่และแผงค้ารวมทั้งชุดลกรางระบายน้ำ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการค้าขายให้มากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ บริเวณรอบหอนาฬิกาภายในตลาดนัดจตุจักร โดยกำหนดเริ่มมาตรการดังกล่าวในเดือนปลายเดือนเมษายน นั้น

เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 3 ซึ่งพบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร จึงขอเลื่อนการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการค้าขายของผู้ค้าตลาดนัดจตุจักร ทั้ง 3 มาตรการออกไป เป็นวันที่ 1 มิ.ย. 64 หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะคลี่คลาย อย่างไรก็ตาม ตลาดนัดจตุจักรยังเปิดทำการค้าขายตามปกติ ในส่วนของตลาดต้นไม้ เปิดขายในวันอังคาร ถึงวันพฤหัสบดี และแผงค้าตลาดนัดจตุจักรเปิดขาย ในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือผู้ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้า ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่ทางราชการกำหนด (D-M-H-T-T-A) ในการใช้บริการตลาดนัดจตุจักรอย่างเคร่งครัด ได้แก่ เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ หมั่นสังเกตอาการตนเองว่าติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หรือมีอาการ “ตาแดง” น้ำมูกไหล ตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย และลงทะเบียนก่อนเข้า-ออกสถานที่ต่างๆ ด้วยแอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด เช่น ไทยชนะ หรือหมอชนะ เป็นต้น ทั้งนี้ หากเคยไปในพื้นที่เสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลในกลุ่มเสี่ยง ขอให้ใช้มาตรการกักตนเอง (Self-quarantine) อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในวงกว้างต่อไป

(ชลลดา...สปส. รายงาน)

ประเวศแจ้งเลื่อนรับรายงานตัวทหารใหม่ประจำการผลัดที่ 1/64

นายวราเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า สัสดีเขตประเวศเลื่อนรับรายงานตัวทหารใหม่ประจำการผลัดที่ 1/64 ทหารบกจากเดิม 1-3 พ.ค. เป็น 1 และ 3 ก.ค. 64 เพื่อให้สอดคล้องสถานการณ์ COVID-19 คำนี้มีความปลอดภัยทหารใหม่เป็นสำคัญ ตามที่กองทัพบกแจ้งให้ทหารกองเกินที่จะต้องเข้าประจำการผลัดที่ 1/64 ตามหมายนัดเข้ารับราชการทหาร (สด.40) ให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้าประจำการ โดยผู้ที่กำหนดให้รายงานตัว 1 พ.ค. 64 ก็ให้ไปรายงานตัว 1 ก.ค. 64 ส่วนผู้ที่กำหนดให้รายงานตัววันที่ 3 พ.ค. 64 ก็ให้ไปรายงานตัววันที่ 3 ก.ค. 64 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่สัสดีเขต/อำเภอ หรือกองการสัสดีหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน <https://sassadee.rta.mi.th> หรือโทร. 0 2223 3659

(ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

ตั้งชั้นแนะที่นั่งหน้ากากอนามัยให้ปลอดภัยกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

นายคณิศร เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน กทม. แจ้งว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มีหน้ากากอนามัยใช้แล้วจัดว่าเป็นขยะติดเชื้อมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ซึ่งต้องได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยการคัดแยกหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป และเก็บขนไปยังสถานที่สำหรับกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่มีอุณหภูมิสูงตามแนวทางที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ประชาชนนำหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วบรรจุใส่ถุงที่ปิดสนิท มัดปากถุงให้แน่น พร้อมติดหน้าถุงว่า “หน้ากากอนามัย” เพื่อให้รถเก็บขนขยะมูลฝอยของสำนักงานเขตเก็บขนไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป นอกจากนี้ ทางเขตฯ ได้จัดตั้งถังรองรับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว (ถังสีแดง) บริเวณลานจอดรถด้านนอกสำนักงานเขตตลิ่งชัน (ก่อนเข้าตลาดน้ำตลิ่งชัน) เพื่อบริการประชาชนผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ทั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2424 9251

(ปชส...เขตตลิ่งชัน รายงาน)

บางน่านัดเวลาทิ้งของเหลือใช้ นัดเวลาเก็บขยะขึ้นใหญ่

นางสาวไศรยา วัชรชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา กทม. แจ้งว่า เขตฯ ขอประชาสัมพันธ์ไปยังเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารและประชาชน ขอความร่วมมือให้คัดแยกขยะมูลฝอยก่อนนำไปทิ้งพร้อมนัดหมายเวลาเก็บขนขยะขึ้นใหญ่ และของเหลือใช้ ในวันที่ 2 พ.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณชุมชนพูนสิน ช.สุขุมวิท 66/1 ทั้งนี้เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเก็บขนและการคัดแยกขยะมูลฝอยอีกทางหนึ่ง สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2173 5269

(ปชส...เขตบางนา รายงาน)

หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ดังนี้

เขตสัมพันธวงศ์ เวลา 16.00-20.00 น. วันที่ 3 พ.ค. 64 ณ ตลาดเก่า และวันที่ 17 พ.ค. 64 ตลาดกรมภูเรศ

เขตบางนา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 1 พ.ค. 64 เวลา 04.00-09.00 น. บริเวณ ถ.สรรพาวุธ ผังซาเข้า ตั้งแต่แยกสรรพาวุธ ถึงแยกบางนา / วันที่ 3 พ.ค. 64 เวลา 05.00-08.00 น. บริเวณ ถ.อุดมสุข ผังซาออก ตั้งแต่แยกอุดมสุข ถึง ซ.อุดมสุข 7 และเวลา 09.00-12.00 น. ปาก ซ.สุขุมวิท 66/1 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2173 5269

เขตประเวศ วันที่ 3 พ.ค. 64 ณ มัสยิดยามีอุลอิบาดะห์ (สุเหร่าทางควาย) ถ.อบนนุช ซ.59 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.62 ถ.ศรีนครินทร์ ซ.บุษกร ถ.พัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่หน้าร้านอาหารตามสั่งพัฒนาใหม่ ถึงหน้าโรงเรียนอามานาตุลอิสลาม ถ.สุขาภิบาล 2 ซ.10 ถ.คูขนานกาญจนาภิเษก ตั้งแต่หน้าวัดทุ่งเศรษฐี ถึงปากซอยทางลัดออก ถ.คูขนานกาญจนาภิเษก และ ถ.คูขนานเมอเดอร์เวย์ บริเวณหน้าโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง ทั้งสองฝั่ง สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

(ปชส...เขต รายงาน)

ประเวศป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุง

นายวราเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมและควบคุม โรคไข้เลือดออก โรคชิกุนกุนยา โรคไข้ซิกา โดยสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และพ่นหมอกควันกำจัดยุง ในวันที่ 3 พ.ค. 64 เวลา 09.30-15.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนกระทุ่มเสือปลา วัดทุ่งลานนา และมัสยิดอันนวาริชชุมชนะห์ จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกโดยการปิดภาชนะให้มิดชิด และเก็บเศษวัสดุเก่า เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายหรือหากมีความประสงค์ให้เขตฯ ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2328 8984 ต่อ 6368

(ปชส...เขตประเวศ รายงาน)